

คือการถูกสร้างหรือมาจาก วิวัฒนาการ?

งานเขียนนี้มาจากแรงบันดาลใจของผมซึ่งเป็นคริสตศาสนิกชนคนหนึ่ง ซึ่งใช้เวลาศึกษาพระคริสต์ศาสนามาเป็นระยะเวลานานพอสมควร ศรัทธาที่ผมมีต่อพระเจ้าเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ผมอายุ 25 ปี จนกระทั่งตอนนี้ อายุ 40 ปีแล้วก็ยังอยากศึกษาศาสนาให้ถ่องแท้อยิ่งขึ้น เพราะศรัทธาในพระเจ้าอย่างแรงกล้าของผมสร้างความใคร่รู้ให้ผมอยากเห็นในความเป็นไปในโลก และสิ่งใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยที่ผมเองก็ไม่อาจคาดคิด

แต่บางอย่างที่ผมค้นพบคือ ไม่ว่าโบสถ์ใด ๆ หรือผู้เผยแพรศาสนาชาติใด ๆ ไม่สามารถเข้าใจในพระศาสนาอย่างลึกซึ้ง และไม่มีใครเลยจริง ๆ ที่สามารถยืนยันการกำเนิดของศาสนาและโลกอันลึกลับใบนี้ รวมทั้งจักรวาลอันไกลโพ้น สิ่งเหล่านี้ไร้ซึ่งข้อพิสูจน์อันแม่นยำ แม้เหล่านัก

วิทยาศาสตร์ของโลกเพียรพยายามค้นหาคำตอบสักเท่าไร แต่เงาดำทั้งหลายก็ยังเป็นปริศนาอยู่ แม้แต่ความเชื่อที่มีต่อพระเจาก็มีอาจหาอะไรหรือสิ่งใดมายืนยันได้ว่าพระเจามีจริงหรือไม่ ทั้งยังเป็นเรื่องแปลกที่โลกนี้มีพระเจ้ามากมาย แสดงตัวตนของท่านออกมาในหลายรูปต่น เหล่าบุคคลสำคัญทางด้านศาสนา ผู้นำด้านศาสนาต่าง ๆ ทั่วโลกต่างก่อเกิดมาในนามของพระผู้เป็นเจ้าด้วยสาเหตุใดเล่าที่พระเจ้าจำต้องแสดงตนออกมาในหลากหลายเชื้อชาติเช่นนี้ หรืออาจเป็นไปได้ว่าบุคคลเหล่านี้ถูกสร้างมาในนามของพระองค์เท่านั้น เพื่อประสงค์จะให้มนุษย์ได้มีศรัทธาและ

ปฏิบัติตามเพื่อนำมวลหมู่มนุษยชาติไปสู่ชีวิตสุขสันต์ และ
ชีวิตนิรันดร แต่ผู้คนมากมายก็ยังคงเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้า
สูงสุดมีเพียงองค์เดียวเท่านั้น

ทฤษฎีแห่งวิวัฒนาการ

ชาร์ล ดาร์วิน ได้กล่าวไว้ว่า โลกใบนี้และผู้คนหรือแม้แต่
ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีที่มาและวิวัฒนาการ เขาใช้เวลาพิสูจน์
สิ่งเหล่านี้ด้วยความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
ให้ผู้คนได้ประจักษ์ในสิ่งที่เขาพยายามบอกต่อมนุษยชาติ
ด้วยความเชื่ออันแรงกล้าในวิวัฒนาการของโลกนี้ แต่ท้าย
ที่สุดแล้ว ตัวเขาเองก็กลับติดบ่วงกับความมหัศจรรย์ของสิ่ง
ลึกลับที่วิทยาศาสตร์แขนงใดก็ไม่สามารถหาคำตอบที่ดีพอ
ให้เขาได้ ที่สุดเขาเองหันมาเป็นคริสตศาสนิกชนอีกคน
หนึ่งหลังจากการเพียรพิสูจน์ใน สิ่งต่าง ๆ นานาพอสมควร
เขาหันมาเชื่อในความคิดเดียวกันกับผู้คนมากมาย คือ
มนุษย์และโลกถูกสร้างมาโดยพลังอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า
เพียงผู้เดียวเท่านั้น ทุกอย่างดูเหมือนไร้เหตุผลและยากเกิน
จะพิสูจน์ให้เห็น นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ศรัทธาของเขา
ต่อพระเจ้าลึกลับยิ่งขึ้น

แต่สำหรับผมแล้วเชื่อเหลือเกินว่าทฤษฎีการสร้างโลกเป็น
จริงที่สุด เมื่อมองทุกอย่างรอบตัว ทุกอย่างดูไร้เหตุผลและ
ที่มา ดูซับซ้อนซ่อนเงื่อนไปหมด และยังมีบางอย่างที่เรา
รับรู้ได้แต่สัมผัสไม่ได้ สิ่งเหล่านี้ทำให้ผมเชื่อและศรัทธาใน
อำนาจแห่งพระเจ้าอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย และต่อไปนี่คง
เป็นการยืนยันความเชื่อว่าพระเจ้าสรรค์สร้างทุกสิ่งทุก
อย่างมา

1. ถ้าการกำเนิดของโลกและมนุษย์มาจากวิวัฒนาการที่ยาวนาน อะไรที่พิสูจน์ได้เล่าในเมื่อทุกอย่างมันยาวนานเกินไปแก่การพิสูจน์เสียแล้ว มนุษย์อาจกำเนิดมาจากลิงแต่ลิงพวกนั้นหายไปไหนเสียเล่า น่าจะกลายพันธุ์เป็นลิงอีกแบบที่ใกล้เคียงกัน และน่าจะยังมีพวกเขาเหล่านั้นอยู่ให้เห็นจนบัดนี้ แต่ที่เรารู้ก็คือไม่มีร่องรอยของพวกเขาหน้าตาเหมือนมนุษย์หลงเหลือให้เห็นเลย ซึ่งมนุษย์ก็ไม่ได้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ลิงเพื่อความอยู่รอด แต่ข้อสงสัยหลักก็คือ พวกเขาหายไปไหนกัน เวลาที่ผ่านไปแสนยาวนานทำให้อะไรเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือ แต่มันก็ย่อมต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง แต่การเปลี่ยนแปลงที่ไรซึ่งร่องรอยและที่มาเป็นสิ่งมหัศจรรย์ยิ่ง มนุษย์ไม่ได้เข่นฆ่าสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อแย่งชิงให้ได้มาซึ่งความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์แห่งมนุษย์ ไม่เช่นนั้นเราคงไม่มีสัตว์ป่าร้ายมากมายหลงเหลือจนถึงปัจจุบันนี้ อีกทั้งสัตว์เหล่านี้ก็ไม่มีทีท่าจะกลายพันธุ์หรือก่อวิวัฒนาการไปเป็นอย่างอื่นได้เลย การอยู่รอดร่วมกันของสิ่งมีชีวิตแต่ละเผ่าพันธุ์ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ยิ่งอีกประการที่พระเจ้าเป็นผู้เป็นเจ้าของได้สร้างมา สร้างโลกเพื่อสรรพสิ่งทั้งหลายได้อยู่ร่วมกัน เกื้อกูลกันในระบบธรรมชาติเกื้อหนุน

2. ศาสนิกชนเชื่อว่าโลกนี้ถูกสร้างมาภายในเวลาแค่ 6 วันเท่านั้น ซึ่งเป็นเวลาที่สั้นขนาดนี้แทบจะไม่มีสิ่งใดทำได้เลยนอกจากอำนาจอันมากมายมหาศาลจากพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันการก่อเกิดของวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทต่อต้านอำนาจแห่งปาฏิหาริย์ วิทยาศาสตร์พยายามสร้างกระบวนการและแนวสมมติฐานต่าง ๆ ให้ได้มาซึ่งคำตอบเกื้อหนุนความมีเหตุผลและที่มาของทุกสรรพสิ่งในโลกรวมทั้งการก่อกำเนิดของมนุษย์เอง ในพระคัมภีร์

ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจน พระเจ้าสร้างทุกสิ่งสรรพในโลก การเกิดของจักรวาลอันกว้างใหญ่มหาศาลซึ่งหาเหตุผลใด ๆ มาสนับสนุนที่มาและการเกิดของมันไม่ได้ การเกิดของ แสงสว่างและความมืดในรูปของกลางวันและกลางคืน และ สิ่งลึกลับอีกมากมาย ที่ดูเหมือนมนุษย์ยอมรับความพ่ายแพ้ ในที่สุดว่าไม่มีทางค้นหาที่มาของปริศนาลึกลับเหล่านี้ได้ ทุกอย่างดูซับซ้อนเกินไป แม้วิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าไปซัก เพียงใด ก็ไม่ได้ทำให้สิ่งเหล่านี้ง่ายขึ้นต่อการพิจารณา รอย และวิวัฒนาการของมัน วันสร้างโลก ของพระเจ้ามี จริง ท่านสร้างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และห้วงจักรวาล สร้างทุกสิ่งให้สัมพันธ์กันอย่างหาเหตุผลไม่ได้จากการ พิสูจน์ อย่างไรก็ตามในยุคแห่งอดีตกาล มนุษย์เกิดความ กลัวต่อธรรมชาติเพราะถือเป็นสิ่งลึกลับและน่าสะพึงกลัวยิ่ง ด้วยอำนาจของธรรมชาติที่สามารถทำให้เกิดสิ่งต่าง ๆ อย่าง ไรซึ่งเหตุผลนี้เองที่ทำให้มนุษย์ พยายามสืบเสาะหาที่มาใน สรรพสิ่งทั้งหลายในโลก แต่ที่สุดแล้วมนุษย์ยอมรับและ ศรัทธาในปาฏิหาริย์และอำนาจในพระเจ้าที่อยู่เหนือทุกสิ่ง ทุกอย่างได้ ไม่มีผู้ใดค้นหาขอบฟ้าและเขตแดนที่สิ้นสุด ของจักรวาล อย่างไรก็ตามในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ได้ ตกลงใช้เส้นขอบฟ้าเป็นมาตรฐานวัดวันเวลา และการเกิด กลางวันและกลางคืนจากอิทธิพลของดวงอาทิตย์ และดวง จันทร์ แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถรู้ที่มาของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ได้ซึ่งเงื่อนงำเหล่านี้ดูเหมือนจะไร้ซึ่งการ พิสูจน์ค้นหาที่มาอีกต่อไป

3. ใกล้เคียงอะไรเกิดเน็ดมาก่อนกัน ยังคงเป็นปัญหาโลก แดกทีใคร ๆ ก็หาข้อยุติด้วยเหตุผลที่ชัดเจนไม่ได้ แม้แต่ วิทยาศาสตร์เองก็ไม่คิดจะพิสูจน์หาคำตอบอีกต่อไป สิ่ง

เหล่านี้ยังคงเป็นเงื่อนงำไปตลอดกาล เพราะคำตอบอาจไม่มีให้ค้นหา อาจจะไม่มียาคำตอบที่มนุษย์คาดเดาได้ แม้แต่การเกิดของแสงและระยะทางหนึ่งล้านปีแสงเป็นการเดินทางที่มนุษย์ยากจะไปถึง คำตอบอาจอยู่ ณ จุดนั้น แต่จะมีความหมายอะไรในเมื่อมนุษย์ไม่สามารถย่างกรายไปถึง เราไม่สามารถพาดตัวไปในห้วงอวกาศที่แสนไกลถึงเพียงนั้นได้ ไม่สามารถขับเครื่องบินอวกาศไปค้นหาอีกดินแดนอื่นที่มีหาดทรายสวยงาม ซึ่งอาจจะมีอยู่แต่โอกาสที่จะไปถึงนั้นแทบไม่มีหรือยากเกินไปแก่การพยายาม การออกไปท่องโลกอื่นยังคงเป็นเพียงความฝันอันแสนไกลของมนุษยชาติแม้ในยุคปัจจุบันนี้

ด้วยสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมา มนุษย์มากมายจึงหันมาเชื่อและศรัทธาในพลังอำนาจของพระเจ้ากันมากขึ้นตามลำดับ เนื่องจากการค้นหาคำตอบไม่เป็นผลอีกต่อไป ความเชื่อในสิ่งมหัศจรรย์และลึกลับจึงเข้ามาแทนที่ หากการเกิดของสรรพสิ่งต้องอาศัยวิวัฒนาการเราคงเห็นวิวัฒนาการมากมายในช่วงชีวิตหนึ่งซึ่งคงยาวนานพอให้เกิดสิ่งแปลกใหม่ต่าง ๆ มากมาให้เราได้เห็น แต่ที่ผ่านมาเราแทบไม่เห็นวิวัฒนาการเหล่านั้นด้วยซ้ำ

วิทยาศาสตร์

ความเพียรพยายามอย่างที่สุดของนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้นำมาซึ่งคำตอบของการสร้างโลก หรือวิวัฒนาการของโลก แต่นำมาซึ่งความจำยอมที่ไม่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถค้นพบความเป็นมาของสิ่งเหล่านี้ได้ ทุกอย่างดูคลุมเคลือและ

กลายเป็นเพียงข้อสันนิษฐานในที่สุด วิทยาศาสตร์ยังก้าวตามหลังเงาดำเหล่านี้ ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะไม่ประสงค์ให้ความลับเหล่านี้ถูกเปิดเผยง่ายดายนัก แต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ยิ่งให้การบอกใบ้ในสิ่งต่าง ๆ ว่าพระองค์เป็นผู้สร้างสรรค์พลังโดยการไขพลังอันมหาศาลที่มีอยู่ ไม่ได้อาศัยวิธีการหรือสิ่งใด ๆ มาช่วย อำนาจที่เปี่ยมล้นซึ่งสามารถให้กำเนิดทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามประสงค์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จึงกลายเป็นการบอกถึงกระบวนการแห่งพลังของการสร้างโลกของพระเจ้าเท่านั้นเอง และความลับของคำตอบในสิ่งเหล่านี้ ได้ซ่อนอยู่ในธรรมชาติที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้ แต่พิสูจน์ไม่ได้เลย เช่น สิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้

1. หลายสิ่งหลายอย่าง เช่นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ร้ายแรง ที่มนุษย์หาที่มาจริง ๆ ไม่เจอ แต่พยายามหาวิธีการป้องกันและแก้ไขได้หลังจากการเกิดขึ้นครั้งแรก
2. มนุษย์ไม่รู้ว่าจักรวาลสิ้นสุดที่ใดและมีเนื้อที่มหาศาลเพียงใด และต้องอาศัยศักยภาพสูงเพียงใดในหมู่มนุษย์ที่จะให้มีการค้นคว้าพิสูจน์คำตอบและค้นหาที่มาที่แสนลึกลับ
3. สมอเป็นส่วนที่ลึกลับและซับซ้อนที่สุดของร่างกายมนุษย์เชื่อและสัมผัสได้ในเรื่องของจิตวิญญาณ แต่จนบัดนี้ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ว่า วิญญาณอยู่ส่วนใดของสมอ และแสดงอยู่ในรูปใด แม้การคิดค้นทางการแพทย์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจิตวิญญาณในสมอถูกส่งผลกระทบต่อโดยตรงจากการใช้สารเสพติด แต่กระนั้นก็ยังหาตรวจ

หาไม่พบว่าส่วนใดของสมองหรือจิตวิญญาณที่รับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่ได้จากสารเสพติดเหล่านั้น

4. ผู้รู้ทั้งหลายพยายามตั้งเงื่อนไขไว้ว่าจะเชื่อในสิ่งใดก็ตาม พวกเขาต้องหาที่มาและพิสูจน์ก่อนเท่านั้น แต่ในที่สุดพวกเขาก็ต้องยอมรับว่ามีอะไรมากมายในโลกที่พวกเขาไม่สามารถค้นหา แม้แต่วิธีการที่จะใช้พิสูจน์ปมปริศนาเหล่านั้น

5. คลื่นความถี่วิทยุ คลื่นแม่เหล็ก สัญญาณโทรศัพท์ หรือแม้แต่คลื่นสมอง สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถมองเห็นหรือใช้กายสัมผัสได้ แต่ด้วยความพยายามอันสูงส่งของนักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าสมองประกอบไปด้วยสิ่งซับซ้อนยากเกินจะชั่งและแยกแยะออกจากกันได้อย่างตายตัว นักวิทยาศาสตร์การแพทย์พิสูจน์ได้ว่าสมองบางส่วนทำงานได้อย่างไร แต่ก็ไม่ใช่ทุก ๆ ส่วนของสมองที่ได้รับการศึกษาค้นคว้า ซึ่งแนวคิดเหล่านี้เองที่สนับสนุนความเชื่อที่ว่าสิ่งมีชีวิตถูกสร้างมาด้วยอำนาจอันสูงส่งจากพระเจ้าเป็นเจ้าเพียงเท่านั้นและอาจไร้ซึ่งที่มาเนื่องจากปาฏิหาริย์มักไร้ซึ่งกำเนิดและวิวัฒนาการ ยากแก่การเข้าใจได้

6. พระคัมภีร์ระบุไว้ว่า มนุษย์ถูกสร้างมาอย่างไรข้อสงสัยและมนุษย์คู่แรกที่ถูกสร้าง คือ อัดัมส์ และ อีฟ แต่ในความคิดของผมเอง เชื่อว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มากมายขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน เพราะเพียง อัดัมส์ และอีฟ คงไม่สามารถก่อกำเนิดผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ รูปพันธุ์สีถนูนได้มากมายขนาดนี้ เปรียบเทียบได้กับปลาหลากหลายสีและพันธุ์ที่เราเห็นในโลกใต้น้ำนั่นเองมีทุกสี ทุกขนาด แตกต่าง

แนวคิดเรื่องการสร้างมนุษย์ก็คงเฉกเช่นกัน พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าให้สวมใส่จิตวิญญาณให้มนุษย์แรกเริ่มอย่างอดัมส์ และอีฟ โดยให้ความหมายชื่ออดัมส์ว่าโลกสีแดง หรือฝุ่นผงสีแดง

7. ความแตกต่างของอดัมส์มนุษย์ชายคนแรกที่มาจากสวนอีเดน นั้นมีบทบาทสำคัญที่สุดต่อมวลมนุษย์บนโลกเพราะเขาเป็นผู้ที่กำเนิดมาจากประสงค์ของพระเจ้าด้วยสาเหตุบางประการ แต่อัดัมส์อื่น ๆ ที่เกิดในเวลาถัดมาเป็นเพียงผู้ช่วยสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้คงอยู่ แต่อัดัมส์ในยุคแรกนั้นก็กลับทำผิดต่อพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า จึงถูกส่งลงมาอยู่ในมวลหมู่มนุษย์และให้เป็นผู้นำประสงค์แห่งพระเจ้ามาถ่ายทอดสู่มนุษย์โลก เพื่อเป็นการชดใช้ในสิ่งที่ได้ทำผิดไว้

8. การสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้ามาจากเจตนาอันบริสุทธิ์ซึ่งมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง พระองค์อยู่เหนือความตายดังที่ได้มีการยืนยันให้ประจักษ์ในพระคัมภีร์ ความมีอำนาจเหนือสิ่งใดในโลก แม้กระทั่งความตาย และอำนาจในแบบเดียวกันนี้เองที่ใช้ในการสร้างโลกในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้บังเกิดขึ้นในโลกนี้ แม้กระทั่งการให้กำเนิดพระบุตรของพระองค์ซึ่งถือเป็นบุคคลผู้ล้ำค่าในหมู่มวลมนุษย์ การให้กำเนิดพระบุตรอาศัยเพียงปาฏิหาริย์เท่านั้น

9. พระเจ้าได้ส่งพระบุตรมาเป็นผู้ชี้แนะทางผาสุก ทางสู่ความเป็นนิรันดร์โดยให้พระบุตรของพระองค์เป็นผู้เผยแผ่คริสต์ทนายในพระองค์เพื่อให้มนุษย์ในภพหน้าได้มีชีวิตที่สุขสันต์ มีจิตใจผ่องใสและเปี่ยมไปด้วยรักต่อกัน ไม่มี

มารร้ายหรือภัยร้ายใด ๆ ย่างกราย ไร้ซึ่งความเจ็บปวด
ไม่รู้สึกรู้หา ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า และความรักที่จะเพิ่ม
ทวีคุณอย่างไม่เคยได้พานพบมาก่อน

ทำไมมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นมากมายใน โลกใบนี้

พลังแห่งพระเจ้าจะสรรค์สร้างได้ทุก ๆ อย่างไม่ว่าสิ่งดีหรือ
สิ่งที่น่าเศร้าสลด เพื่อเป็นการเตือนให้มนุษย์รู้จักระวังและ
หลีกเลี่ยงต่อการกระทำในสิ่งเลวร้าย เพื่อความอยู่รอด
อย่างผาสุกแห่งมวลมนุษย์ แต่ในขณะเดียวกันสิ่งเลวร้าย
ต่าง ๆ อาจถูกสรรค์สร้างจากหุม่มาร หรือ ซาตานที่เป็นผู้
คอยขัดขวางและต่อต้านอำนาจแห่งพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของอยู่ใน
เงามืด และซาตานนี่เองซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านมนุษย์ที่ศรัทธา
ในพระเจ้าเช่นกันเนื่องจากพวกเขาเหล่านี้เปรียบเสมือน
บุตรแห่งพระเจ้าผู้จะใช้ชีวิตนิรันดร์ในโลกหน้า

สิ่งหนึ่งที่ซาตานได้ทำสำเร็จคือการยุยงให้อดัมมนุษย์ชาย
คนแรกทำผิดต่อพระเจ้า ในที่สุดเมื่อซาตานได้พบพระเจ้า
ในทะเลทรายก็ได้บอกกับพระองค์ว่าตนเป็นผู้ได้รับอำนาจ
ให้ครองโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียว

และในเวลาต่อมาซาตานก็พ่ายแพ้ต่ออำนาจของพระเจ้า
จึงเป็นสัญลักษณ์ที่น่าทึ่งให้เหล่าผู้ศรัทธาในพระองค์มี
แรงศรัทธาที่แกร่งขึ้นและเป็นที่มาของความเชื่อมั่นในทุก
ครั้งที่สาวกในคริสตศาสนาสดมภ์ต่ออนุวอนต่อพระเจ้า
พวกเขาจะชนะต่อสิ่งเลวร้ายที่จะกรายกรำในชีวิตหากมี
ศรัทธาที่กรำแกร่ง

แต่ในโลกนี้ก็ยังคงมีสงคราม และจะยุติได้เมื่อพระเจ้าเสด็จลงมายังโลกนี้อีกครั้งเพื่อปราบเหล่าซาตานผู้สร้างสิ่งเลวร้ายและต่อต้านพระองค์ พระเจ้าจะทรงกำจัดเหล่าซาตานให้สิ้นสูญในที่สุด

ในพระคัมภีร์ได้กล่าวว่า เมื่อใดที่เหล่าซาตานถูกกำจัดไป บรรดาเหล่าผู้ศรัทธาในพระองค์จะแซ่ซ้องสรรเสริญ และไม่ใช่ว่าเพียงซาตานที่มีอยู่ในโลกนี้เท่านั้น แม้ในโลกใด ๆ ในจักรวาล เหล่ามารร้ายก็จะถูกกำจัดออกไปไม่มีเหลือ

การต่อสู้กับซาตานได้เกิดขึ้นจริงในโลกใบนี้ และพระเจ้าได้ชี้ นำให้มวลมนุษย์ได้มองเห็นภัยร้ายที่มาจากซาตานเหล่านี้ และชี้ นำทางใหม่มนุษย์ร่วมต่อต้านสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในนามของพระองค์ โดยอาศัยศรัทธาที่แรงกล้าเป็นแรงผลักดันและชี้ นำทาง แต่เป็นการดีกว่าที่จะปล่อยให้ซาตานสำเร็จในสิ่งร้ายบางอย่างและคิดว่าได้รับชัยชนะจากพระองค์แล้ว แต่ในที่สุดซาตานชั่วร้ายเหล่านี้จะถูกกำจัดไปในครั้งเดียว และมนุษย์จะไม่ต้องกังวลว่าสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้จะหวนกลับมาอีก และจะไม่เหลืออำนาจใด ๆ ในการทำลายล้างการสร้างโลกของพระเจ้าในที่สุด

สัญญาอันเตือนว่าโลกกำลังถูกคุกคาม และวาระสุดท้ายกำลังมาเยือน

เรามักได้ยินว่ามีใครคนใดคนหนึ่งกล่าวถึงเรื่องราวการดับสิ้นของโลกใบนี้เสมอ ๆ ทำให้มนุษย์กลัวการทำลายล้าง

และการสูญเสีย แต่ด้วยอำนาจแห่งความศรัทธาในพระเจ้า จะทำให้มนุษย์รอดพ้นจากสิ่งอันน่าสะพรึงกลัวนี้ได้ แต่ก็มีสัญญาณบางอย่างที่เตือนว่าเรื่องราวเหล่านี้ อาจเกิดขึ้นจริงในเร็ววัน และนี่ก็อาจเป็นการบอกใบ้ได้ว่าพระเจ้า กำลังจะกลับมายังโลกอีกครั้ง

1. การสร้างไมโครชิพฝังในร่างกายมนุษย์เพื่อประโยชน์ในการทำการค้า ซึ่งใช้รหัส 666 เพื่อดำเนินการช่วยการซื้อขายของโปรแกรมนี้ สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงในประเทศสหรัฐอเมริกา ซุปเปอร์มาเก็ตหลายแห่งได้รับบริการจ่ายเงินโดยระบบการฝังไมโครชิพในตัวมนุษย์ เพียงเพื่อพวกเขาไม่ต้องใช้บัตรเครดิต และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ในการซื้อขาย ธนาคารสนับสนุนให้ระบบนี้เป็นที่ต้องการคนทั่วไปในที่สุด เนื่องจากการให้เหตุผลจอมปลอมในบางแง่ซึ่งเป็นการชักนำให้คนใช้บริการมากขึ้น แต่จริง ๆ แล้วนี่เป็นระบบการล้างสมองของมนุษย์โดยแท้จริง

นักวิทยาศาสตร์ใช้เวลามากกว่า 30 ปีในการพิสูจน์ความจริงบางอย่างที่ว่า สมองของมนุษย์นั้นสามารถได้รับการชักจูงได้จากการส่งผ่านคลื่นบางอย่างเข้าไปในความถี่ระดับเดียวกับกับคลื่นสมอง อย่างเช่นคลื่นเดต้า อัลฟา เบต้า และแกมมา สมองจะรับรู้และมีปฏิกิริยาต่อสิ่งเหล่านี้ ได้ดีขึ้นเมื่อร่างกายมีไมโครชิพฝังอยู่

วิธีการนี้เป็นการล้างสมองของมนุษย์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยการส่งผ่านข้อมูลและการชักชวนให้ซื้อสินค้าต่าง ๆ ที่พวกเขาผลิตขึ้นและต้องการจำหน่ายในตลาด และผู้ซื้อก็อาจตัดสินใจซื้อเพียงเพราะสมองถูกรอบงำจากสิ่งชั่วร้ายที่อยู่

ในตัว ในพระคัมภีร์กล่าวว่าในที่สุดมนุษย์โลกจะตกเป็น
เหยื่อของสิ่งเลวร้ายนี้

2. HAARP เป็นโปรแกรมที่ใช้กับการตรวจวัดสภาพ
อากาศ และความแปรปรวนของบรรยากาศในที่ต่าง ๆ และ
ก็สามารถทำนายหรือคาดคะเนเหตุการณ์วิปโยคที่จะนำภัย
พิบัติมาสู่มวลมนุษย์ได้

3. ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาหันตภัยได้อุบัติขึ้นมากมายใน
โลก ทั้งปัญหาจากภูเขาไฟ ภัยจากความแห้งแล้ง ความ
รุนแรงของแผ่นดินไหวทั่วโลก น้ำท่วมรุนแรง พายุร้าย
ทอร์นาโด และอื่น ๆ ซึ่งเหล่านี้ล้วนทำลายล้างโลก และ
มนุษยชาติ ในพระคัมภีร์กล่าวว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้มาถึง
เป็นการบอกสัญญาณเตือนว่าโลกกำลังย่างกรายเข้าสู่
วาระสุดท้าย

4. สิ่งเร้นลับในสังคมมนุษย์ได้ทวีคูณขึ้นทุกวัน สังคมแบบนี้
สามารถสร้างผู้นำของโลกขึ้นมาใหม่ได้ในที่สุดด้วยการ
รวมอำนาจมืดและการเชื่อมโยงระบบมนุษย์ผู้รักอำนาจ
เหนือสิ่งใด และในพระคัมภีร์ได้ระบุว่า เหตุการณ์เช่นนี้จะ
เกิดขึ้นจริง มีใครรู้ว่าองค์การใหญ่อย่าง สมาพันธ์นาคาร
ลับได้ให้ประเทศสหรัฐอเมริกาทุ่มเงินมากมายมหาศาล
และสถาบันนี้มีเจ้าของเป็นภาคเอกชนที่มีอำนาจสูงสุดกลุ่ม
หนึ่งในโลกก็ว่าได้ คนเหล่านี้ถือครองอำนาจส่วนหนึ่งของ
โลกเอาไว้ในมือโดยแท้จริง

5. จะมีบุคคลสำคัญของโลกปรากฏกายขึ้นในที่สุด ในนามของผู้นำสันติสุขมาสู่ชาวอิสราเอล และคนผู้นี้จะถือครองโลกในบางส่วนในที่สุด

6. สารเคมีที่ก่อเกิดขึ้นในโลกนี้ กำลังทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ ด้วยน้ำมือของมนุษย์ที่เห็นแก่ตัว โดยการผลิตสารก่อเกิดโทษแก่ร่างกาย ทำให้มนุษย์เกิดการเจ็บป่วย และประสพภาวะทุกข์ยาก เช่น ภาวะหลอดเลือดอุดตัน ปัญหาโรคหัวใจ และโรคมะเร็งร้ายที่ก่อตัวเพิ่มขึ้นอย่างยากจะหยุดยั้งได้ และจะกลายเป็นภัยร้ายคร่าชีวิตมนุษย์ในที่สุด

สังฆกรรมอยู่ที่ใด และ จะค้นหาเจอได้อย่างไร

ผู้คนมากมายที่หันมาเชื่อในพระเจ้าและมอบศรัทธาแด่พระองค์พยายามศึกษาและยึดตามแนวทางปฏิบัติตามพระองค์โดยการเสาะหาข้อแนะนำต่าง ๆ จากการไปโบสถ์ แต่จริง ๆ แล้วแนวทางที่ถูกต้องในการค้นพบสังฆกรรมและศรัทธาแห่งพระองค์นั้นคือการค้นพบด้วยตัวเอง และการอ่านพระคัมภีร์ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดียิ่ง การหมั่นไปโบสถ์ในที่ที่ต่างกันก็ถือเป็นความคิดที่สร้างสรรค์ไม่น้อย

แต่สิ่งที่สำคัญเหนืออื่นใดคือการไม่ผูกมัดและยึดติดต่อสถานที่ และผู้ที่จะนำศรัทธาแห่งพระเจ้ามาสู่จิตวิญญาณของท่าน ไม่สมควรที่ใครจะไปนั่งในโบสถ์ด้วยความอึดอัดใจหรือปฏิบัติตามแนวทางที่โบสถ์หรือผู้คนชักนำท่านให้เชื่อและผูกมัดด้วยคำว่าศรัทธาในพระเจ้า ผู้เป็นเจ้า มนุษย์ทุกคนควรหาทางสู่ศรัทธาแห่งพระองค์ด้วยจิตที่พร้อมเข้าถึง

และเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำอยู่ ไม่ใช่การเชื่อเพราะมาจากการบอกกล่าวให้เชื่อหรือให้ปฏิบัติตามโดยไร้ซึ่งศรัทธาจากจิตตนเอง สัมพันธภาพระหว่างมนุษย์และพระเจ้านั้น ไม่ได้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน มนุษย์ศรัทธาในสิ่งที่ต่างกันต่อตัวพระผู้เป็นเจ้า และ สิ่งเหล่านี้เองคือศรัทธาที่แท้จริง และเป็นการเริ่มต้นแห่งการศึกษาสู่ชีวิตนิรันดร์

ความจริงในในเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้านั้น เราสามารถศึกษาได้จากคัมภีร์ไบเบิล หรือแม่แต่เอ่ยถึงการกลับมาของพระเจ้าหลังจากเวลาผ่านไปสองพันปี แต่เวลานี้พระเจ้ายังได้สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ไม่หยุดยั้งและสิ่งเหล่านี้แฝงอยู่ในสังคมมนุษย์อย่างยากแก่การสังเกตและสัมผัสได้ ซึ่งศรัทธาในพระองค์จะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้มนุษย์ประจักษ์ว่าพระองค์ยังคงอยู่คุ้มครองมนุษย์โดยไม่ต้องการเปิดเผยใด ๆ หรือแม่แต่พระองค์ยังคงอยู่ครอบจักรวาลโดยอาศัยในปมปริศนาที่มนุษย์มีอาจรรูหรือสัมผัสได้

โบสถ์ต่าง ๆ พราศสอนและชักนำให้ผู้คนสร้างศรัทธาในพระเจ้า แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีโบสถ์ใดที่สามารถเข้าถึงพระเจ้าได้อย่างถ่องแท้ ความมีศรัทธาที่แท้จริงเท่านั้นที่ทำให้เรารูรักและเข้าถึงในพระเจ้ามากขึ้น ไม่ใช่การเชื่อจากคำสอนในโบสถ์ที่ทุกคนได้ยินเหมือน ๆ กัน จากคน ๆ เดียวกัน และยอมรับว่าจะปฏิบัติหรือยึดคำสอนของพระองค์เป็นแนวทาง แต่มิได้ปฏิบัติจริง ซึ่งไม่ถือเป็นศรัทธาที่มีต่อพระองค์แต่อย่างใด และบุคคลเหล่านี้จะไม่มีวันรู้จักตัวตนจริง ๆ ของพระเจ้า

พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า ความแนวทางการคิดและความคิดของพระเจ้าและมวลมนุษย์นั้นต่างกัน ดังเช่นชั้นสวรรค์ย่อมสูงกว่าชั้นโลกซึ่งเป็นความคิดเปรียบเทียบ พลังอำนาจทางความคิดของพระเจ้าเป็นผู้เป็นเจ้ายูเหนือมนุษย์ผู้ใด และไม่มีเหตุผลหรือสิ่งใด ๆ จะมาพิสูจน์แนวความคิดและแนวทางของพระองค์ได้เลย ด้วยเหตุนี้เองมนุษย์ที่พยายามค้นหาที่มาในสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นต้องหันหลังให้วิทยาศาสตร์ในที่สุด สิ่งที่มีมนุษย์น่าจะทำได้ที่สุดคือการหันมาศรัทธาในพระองค์ด้วยจิตที่เชื่อมั่นและหันมาศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้น

มนุษย์มากมายที่พยายามพิสูจน์และค้นหาพระเจ้าเพื่อตอบคำถามในเรื่องราวและเงามืดต่าง ๆ ที่ไม่มีผู้ใดคลี่คลายข้อสงสัยได้นับพันปี สิ่งเหล่านี้ยังจะเป็นเงื่อนงำต่อไป พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า ผู้ใดก็ตามที่สืบเสาะหาพระเจ้าด้วยศรัทธาผู้นั้นจะค้นพบพระองค์ในที่สุด และผู้นั้นจะไม่ประสบความรู้สึกที่ว่าพระเจ้าทอดทิ้งหรือหลีกเลี่ยงจากพวกเขา ศรัทธาท่านนั้นที่จะนำพามนุษย์ให้รู้จักและค้นพบพระเจ้าในท้ายที่สุด

ประสงค์ของพระเจ้าคือการชี้นำมนุษย์ไปสู่ความผาสุกและชีวิตนิรันดร์ แต่มนุษย์มากมายก็ไม่เปิดใจรับในพระองค์ การจะนำมาซึ่งความเชื่อและศรัทธาในพระองค์ได้นั้นคงเริ่มจากคำถามมากมายที่มนุษย์ไม่สามารถหาคำตอบได้หรือตระหนักในที่สุดว่าคำตอบที่ได้มาไม่ดีพอสำหรับการปักใจเชื่อ เมื่อนั้นศรัทธาแห่งพระเจ้าจะเข้ามาสู่จิตวิญญาณของท่าน และเมื่อนั้นท่านจะได้พบพระเจ้าอย่างแท้จริง

สมมติว่าซักวันหนึ่งท่านรู้สึกเชื่อว่า พระเจ้ามีอยู่ในโลกจริง และรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลก ถ้าสิ่งนั้นเป็นไปได้ก็ไม่ต่างกับพระเจ้าได้ให้ชีวิตใหม่แก่ท่านแล้ว หมายถึงการได้พรจากพระเจ้าอย่างแท้จริง แต่นั่นไม่ใช่ศรัทธาที่แท้จริง เป็นเพียงศรัทธาที่ได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทำให้ท่านเชื่อ

การเรียนรู้ในความเป็นไปของโลกทำให้มนุษย์เรียนรู้และเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตในโลกใบนี้ และขณะเดียวกันก็ชักนำไปสู่หนทางการทำบาป แต่การเรียนรู้ และศรัทธาในพระเจ้านั้นจะนำท่าน ไปสู่ชีวิตสุขสันต์และความเป็นนิรันดร์ในภพหน้า และนี่คือของขวัญจากพระเจ้าแด่มวลมนุษย์ซึ่งจะให้พลังอำนาจปรีศนาได้เกิดขึ้นในชีวิตของท่านอันมาจากอานุภาพแห่งความศรัทธาต่อพระองค์นั่นเอง เช่น การพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ มีศักยภาพในการเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ มากขึ้นและง่ายขึ้น สามารถสร้างศักยภาพการป้องกันการตนจากภัยร้ายบางอย่างได้ และท่านจะได้ในบางสิ่งบางอย่างที่ท่านไม่คาดคิดมาก่อนเลย

ศรัทธาคืออะไร และได้มาอย่างไร

ผู้คนมากมายเชื่อว่าศรัทธาในสิ่งใด คือการเชื่อว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริง แต่พระคัมภีร์กล่าวว่า ผลแห่งความศรัทธาจะทำให้มนุษย์ทำความดีหรือไม่ก็จะเป็นเพียงความรู้สึกศรัทธาเพียงเท่านั้นเอง ผู้คนเข้าใจผิดว่า การเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงในโลกถือเป็นการศรัทธาต่อพระองค์ และนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับการมีศรัทธาในพระเจ้า แต่ในความเป็นจริง นั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นและที่มาของความศรัทธา ดังที่มนุษย์พยายามคิดค้นและพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากการสร้างจากพระผู้เป็นเจ้า แต่ที่สุดก็ต้องพ่ายแพ้ต่อปมปรีศนาที่ยากต่อ

การชิงคำตบที่หน้าพื่อใจและมีเหตุผลดีพอ สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งจุดเริ่มแห่งความศรัทธา เมื่อมนุษย์เหล่านั้นยอมรับในความมหัศจรรย์แห่งพลังอำนาจแห่งพระองค์และเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ถูกให้กำเนิดมาด้วยประสงค์แห่งพระองค์

เหล่าคริสตศาสนิกชนทั้งหลายที่ยอมรับพระเจ้ามาไว้ในจิตแห่งศรัทธา แต่ไม่ได้ยึดถือปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดังงามก็เหมือนกับไม่มีศรัทธาที่แท้จริงต่อพระองค์ แต่ผู้ที่มีศรัทธาที่แท้จริง จะมีจิตใจที่สงบเย็น และรักในพระองค์ มีความศรัทธามั่นที่จะปฏิบัติในสิ่งดีงามและตามบัญญัติแห่งศาสนาด้วยจิตใจแน่วแน่ พระเจ้าจะสื่อกับผู้คนเหล่านี้ได้ทางจิตการภาวนา และอำนาจแห่งความศรัทธาแน่วแน่ในพระองค์จะชี้ นำให้เกิดสิ่งสวยงามขึ้นในชีวิตพวกเขา

ทำไมโบสถ์ยังคงอยู่ถึงตอนนี้

เมื่อคุณยอมรับคริสตศาสนาเข้ามาในจิต สิ่งที่คุณต้องทำต่อไปคือการหาโบสถ์ดี ๆ เพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนของพระเยซูเจ้า เพื่อพิสูจน์ศรัทธาที่มีในพระองค์ ประสงค์หลักคือการนำพามนุษย์ไปสู่ความอยู่รอดและการมีชีวิตนิรันดร์ โบสถ์เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางจิต เพื่อแสดงความศรัทธา มิใช่แค่สถานที่เพื่อการสวดภาวนา ผู้คนที่เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมในโบสถ์มีทั้งดีและไม่ดี ความมีศรัทธาที่แท้จริงจะทำให้คุณอภัยให้พวกเขาในสิ่งที่ไม่เหมาะสมและแนวทางการปฏิบัติที่ผิดจากที่ควรจะเป็น การเรียนรู้และยอมรับพวกเขาเหล่านั้นดูเหมือนจะเป็นหนทางที่ดีที่สุด ไม่นับถือนั้นภาวะความอึดอึดใจจะทำให้ท่านลดศรัทธาในผู้นับถือศาสนาเดียวกัน

การยอมรับพระเจ้าเข้ามาในจิตแห่งศรัทธานั้นจะนำมาซึ่ง
จิตที่สงบและมีพลัง ขอให้ท่านอย่าได้ลังเลที่จะมอบศรัทธา
แด่พระองค์ เชื่อในพระองค์ เพราะไม่มีสิ่งที่มีพลังอำนาจ
เหนือพระเจ้าได้อีกแล้ว จงเชื่อในพระองค์ด้วยศรัทธาที่แท้
จริงและแน่วแน่ ร่วมเผยแพร่ศรัทธานี้แก่ผู้คน นี่คือการประสงค์
ที่แท้จริงของพระเจ้า